



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
เรื่อง ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป
จากเงินกองทุนวิจัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑)

ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เรื่อง ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป จากเงินกองทุนวิจัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

บัดนี้ การพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป จากเงินกองทุนวิจัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป จำนวน ๖ ทุนๆ ละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการวิจัย	ชื่อผู้วิจัย
๑	ความสามารถของการวัดระดับไมโอสแตตินในซีรัมในการวินิจฉัยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยตับแข็ง	ผศ.นพ.ศิษฏ์ ศิริมลพิวัฒน์
๒	การสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนด้วยเปลือกผลไม้และการฆ่าเซลล์มะเร็ง	ผศ.ดร.นิภาพร เงินยวง
๓	การศึกษาฤทธิ์ด้านการติดเชื้อไวรัสเดงกีและฤทธิ์ด้านการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีของสารคอร์โคไดเซปินจากถั่งเช่าสีทอง	ผศ.ดร.มยุรี ธาราสุข
๔	สารสกัดจากฝักสะตอ (<i>Parkia speciosa</i> Hassk.) ยับยั้งอนุมูลอิสระและสารส่งเสริมการอักเสบในเซลล์แมคโครเฟจที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ผ่านทาง MAPK pathway	อ.ดร.กัญดา ปรานวีระไพฑูริย
๕	ประสิทธิผลของการนวดหน้าเจ็ดท่าในการรักษาอาการตาแห้ง	อ.ภาวศุทธิ์ สิตาสวัสดิ์
๖	การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรกับโคโลสทีแนคเจลในการลดอาการปวดเข้าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม	ดร.นันทิยะ ศรีแก้ว

ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องได้รับใบรับรองจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และดำเนินการลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการพิจารณา มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน และการดำเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อดิศวี ทศณรงค์)

คณบดี